



นายคำราเจอภักดิ์วันนี้นั้น ๆ เริ่มเลยนะครับ

📖 **ร่วมชื่นชมคนเก่งศรีวิชัย...**
ประกอบด้วย นางสาวจริญญา มีมุสิทธิ นางสาวศิริวรรณ ชูช่วย นายนายจิระพงศ์ แก้วเจริญ และ นายเกษมสิทธิ ดั่งจรัสสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ช่วยกันคิดและสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารขนาดเล็กลงไปไม่ได้สำเร็จ ข้อดีของเครื่องรุ่นนี้ สามารถอัดขึ้นรูปครั้งเดียวได้ภาชนะสองรูปแบบ คือ ภาชนะแบบกลม และภาชนะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของแม่พิมพ์ได้ โดยการตัดแต่งไปไม่ให้ได้ขนาดของแม่พิมพ์ ตามความต้องการ กำลังการผลิตเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากไปไม่ต่ำกว่า 11 ชิ้นต่อชั่วโมง 77 ชิ้นต่อวัน หรือประมาณ 80 ชิ้นต่อวัน โดยงานนี้มี ผศ. วรพงศ์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

📖 **นี่ก็คนเก่ง มทร.ธัญบุรี...**
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) นางสาวณัฐชา ทรัพย์หาญ นายธณพล ตาน้อย และนายทัศนัย โทธินอก นำระบบสื่อสารแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ตัดหญ้าโดยใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ควบคุมในการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานโดยลดกำลังแรงงานของผู้ใช้ และเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์จิตร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา เผยว่า หุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางด้วยระบบขับเคลื่อนตามหลักการเบดดินตะขาบ ควบคุมผ่านแอนดรอยด์สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ ที่เป็นสนามหญ้าเป็นพื้นที่ราบเรียบ ซึ่งผู้สนใจตัวหุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมผ่านแอนดรอยด์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-3408

📖 **โอกาสดีของผู้ที่สนใจ... ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา**

สมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 2 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จำนวน 20 ท่าน สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ศูนย์บริการวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือที่หมายเลข 08-1915-6125

📖 **ร่วมด้วยช่วยกันทำดี...เมื่อวันที่ 16-18 มิ.ย.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ศรีโชติ อธิการบดี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี อ.พุมิธร คุณเคียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อส่งมอบเจลล้างมือ ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกันนั้น ได้จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” กิจกรรมอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ปีที่ 2 โดยได้ถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการตัดเย็บและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่นและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้า การจัดการตลาดชุมชนและบัญชีครัวเรือน**

📖 **ราชภัฏโคราชลุยพื้นที่...ไม่นานมานี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.ชัคคตริย รัชเสวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลแก้งสนามนาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการทำน้ำพริก ปลาร้า โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายการทำน้ำพริกปลาร้าให้ถูกสุขลักษณะ การอบรมปฏิบัติการเข้ากลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำวิธีการซีลถุงสุญญากาศ รูปแบบลักษณะบรรจุภัณฑ์ และนัดหมายการติดตามพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้า ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขามนาดี**

หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา...ยอดเยี่ยมครับ

📖 **นิตยาไปอย่างช่วยการศึกษา...**
เมื่อไม่นานมานี้ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสภนะเสถียร นายคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการรับมอบโฉนดที่ดินบริจาค จำนวน 45 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จากนางนิตยา ลักษณะวิไลษ์ เจ้าของธุรกิจนิตยาไปอย่าง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่รองรับความต้องการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคต โอกาสนี้ นายกสภา มทร.พระนคร ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นางนิตยา ผู้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ...นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทั้งผู้ให้และผู้รับมาก

📖 **ความสำเร็จ ม.ขอนแก่น...เมธีสมสิณี ผู้สื่อข่าว ได้รายงาน ว่า ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกมาเผยเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศ ในปี 2022 นี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับ QS World University Rankings กว่า 1,673 แห่งจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 145 แห่ง มีมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับเป็น World Rankings ประมาณ 1,300 มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในอันดับ 801-1,000 ของโลก เป็นอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยไทย โดยเมื่อวันก่อน ผศ.นพ.ธรายักษ์ก็ว่า ตั้งแต่มีการจัดอันดับโดย QS World University Rankings อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดีขึ้นมาโดยตลอด จนปัจจุบันถือเป็นลำดับของการจัดอันดับโดยอิงกลุ่มของ QS World University Rankings สูงที่สุดตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมา ลำดับตามเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงไป 10 ปี ก่อน เราอยู่เปอร์เซ็นต์ที่ 81.3 หมายความว่าหากมี 100 มหาวิทยาลัย เราอยู่อันดับที่ 80 กว่า เมื่อมี 1,000 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการจัดอันดับ เราอยู่อันดับที่ 800 และจากผลการจัดอันดับโดย QS World University Rankings ปี 2021 เราอยู่ลำดับเปอร์เซ็นต์ที่ 67.5 ปี 2022 นี้ เราอยู่อันดับเปอร์เซ็นต์ที่ 61.6 หมายความว่า ถ้า 1,300 มหาวิทยาลัย คิดเป็น 100% เราจะอยู่อันดับที่ 61.6 ซึ่งเป็นอันดับที่สูงขึ้น...ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจกับชาว ม.ขอนแก่นครับ**